



ที่ สน ๐๐๑๘.๑ /ว ๒๓๖๕๕

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครอง โดยสำนักงานสอบสวนและนิติการ ได้จัดทำคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย คู่มือฐานข้อมูลคำพิพากษาและความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม ๑ และคู่มือข้อมูลกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการความรู้ด้านกฎหมายและเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ของอำเภอไปรับคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑ ชุด ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) รายละเอียดตามบัญชีแนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง สามารถติดตามดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมายฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทางเว็บไซต์ส่วนงานนิติการ https://multi.do.go.th/Legal/mail/web_index

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

บัญชีแจกจ่าย

อำเภอ ทุกแห่งๆ ละ ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

- เล่มที่ ๑ ฐานข้อมูลค่าพิพาทและความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
- เล่มที่ ๒ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นทินัย
- เล่ม ๑ (ระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ)
- เล่มที่ ๓ กฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๓๐๗.๓/ว ๕๑๑๐๙

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกแห่ง

<input type="radio"/>	ปก. ()
<input type="radio"/>	ผ.ค.ม. ()
<input type="radio"/>	ก.ง. ()
<input checked="" type="radio"/>	นิติกร ()

ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 5839
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา

ด้วยกรมการปกครอง โดยสำนักงานสอบสวนและนิติการ ได้จัดทำคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย คู่มือฐานข้อมูลคำพิพากษาและความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม ๑ และคู่มือข้อมูลกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการความรู้ด้านกฎหมายและเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง จึงขอส่งคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกแห่ง ดำเนินการจัดสรรให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอในสังกัดต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมายฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทางเว็บไซต์ส่วนงานนิติการ https://multi.do.go.th/Legal/mail/web_index

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนงานนิติการ
โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๖๙